



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๗)

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐ / ๒๐๑

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๗ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรียน สทช. สุภากรฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๗ เรื่อง ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG19-3) ผมได้ร่วมลงมติโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผมเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ผมมีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางว่า คณะทำงานฯ ยังไม่ควรที่จะเสนอว่าความถี่หนึ่งความถี่ใดไว้ในข้อเสนอ จนกว่าจะมีผลการศึกษาที่ชัดเจน ว่าย่านความถี่ใดมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย เพราะการกำหนดคลื่นความถี่ให้กับการขนส่งระบบราง จำเป็นต้องพิจารณาไปพร้อมกับการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งคลื่นความถี่ที่จะจัดสรรให้กับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับบริการ Radio-frequency Identification (RFID) และบริการ Internet of Things (IoT) เป็นต้น

อีกทั้ง หากกำหนดจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๔๐๐ MHz ให้กับระบบขนส่งทางราง ก็อาจกระทบขนาดคลื่นความถี่ที่จะมีการจัดสรรให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีความขาดแคลนอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบให้คลื่นความถี่สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจส่งผลเป็นการลดคุณภาพของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลง โดยเฉพาะบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (Mobile Broadband) หรือกระทั่งอาจทำให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้งานคลื่นความถี่อยู่เดิมไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางหรือภายในตัวอาคารในเขตเมือง ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบการสื่อสารของประเทศในวงกว้างได้ ผมจึงเห็นว่า การกำหนดทิศทางการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับการขนส่งระบบรางนี้ จำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นหลัก”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๗ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.